
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๙  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ปัญหาขาดงบประมาณ
ในการก่อสร้างสนามกีฬา ปัญหาเงินค่าพาหนะในการรับส่งนักเรียนที่อยู่ห่างไกลเนื่องจากโรงเรียนถูกยุบรวม 
ปัญหาราคาข้าวตกต่่า ปัญหาความขัดแย้งเนื่องจากการตากข้าวบนท้องถนนของเกษตรกร โดยขอให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน และผู้ใหญ่บ้าน แก้ไขปัญหาในการหาพ้ืนที่ให้เกษตรกรใช้ในการตากข้าว 
ปัญหาส่านักสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าในการใช้งาน ปัญหาการตรวจสอบและออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชน  
ปัญหาการเวนคืนที่ดินท่ากิน ปัญหาที่ดินที่ราชพัสดุ ปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้่าแม่วาง ปัญหาการขอเงิน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้่าจันทบุรี ปัญหาการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินนานาชาติกระบี่ 
ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์เพ่ือรองรับผู้โดยสารและต้อนรับนักท่องเที่ยว ปัญหาขาดไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน 
ปัญหาการขอให้ขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร เรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลประสบปัญหาต่าง ๆ 
ภายหลังจากที่โอนไปสังกัดอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัญหาการจ่ายเงินจัดการศพผู้สูงอายุ ปัญหาขาดแคลน
น้่าประปา ปัญหาเศรฐกิจ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาชู้สาว ท่าให้มีประชาชนฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น ปัญหาประชาชนถูก
หลอกลวงการลงทุนออนไลน์ ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารโฆษณาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทย ปัญหาการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดในสุกร ปัญหาขาดงบประมาณในการจัดท่า
ปะการังเทียม ปัญหาโรงพยาบาลมีพ้ืนที่ให้ประชาชนที่มารักษาจอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาขาดแคลนห้องสุขา
บริการแก่นักท่องเที่ยว ปัญหาเรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฯลฯ 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ได้กล่าวเปิดประชุมและด่าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี) 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ล่าดับที่ ๒๙ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ์ ซึ่งลาออกจากต่าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเหตุ
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน่า นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ ปฏิญาณตน
ในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จ่านวน ๔๗๔ คน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

 
 

 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา 
ที่ประชุมเพ่ือขอให้น่าระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 
 ๑. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖๑ 
(ในระเบียบวาระท่ี ๗.๑) 
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระ
การประชุม ที่ประชุมได้ยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑ 

 ๒. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม 
นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง (เรื่องร้องเรียนที่ ๓๐) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๒) 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน 
 
 
 
 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 



๓ 
 

ท้องถิ่น พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 
และนายณัฐศักดิ์  ดีศรี ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และนายศรศักดิ์  ตันติวรวิทย์ ผู้แทนจากส่านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 
 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๙/๑ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบองค์ประชุม  
เพ่ือลงมติในมาตราดังกล่าว ปรากฏว่า มีสมาชิกฯ แสดงตน จ่านวน ๒๒๒ คน ไม่ครบองค์ประชุม ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรจึงได้สั่งปิดการประชุม 

 
        เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


